

Khánh thành Đền thờ liệt sĩ xã Vũ Hòa, nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ

* Xã Vũ Hòa (Kiến Xương) vừa tổ chức khánh thành Đền thờ liệt sĩ xã.

Đền thờ liệt sĩ xã Vũ Hòa được khởi công từ tháng 4/2017. Sau hai năm xây dựng, đến nay Đền thờ đã hoàn thành các hạng mục công trình và đưa vào sử dụng.

Đền thờ liệt sĩ xã Vũ Hòa là trên 5 tỷ đồng và được vận động từ nguồn xã hội hóa.

một mình và thờ cúng liệt sĩ, là một trong những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Chí Hòa.

Trước đó, sáng ngày 27/7, tại xã Vũ Trung (Kiến Xương), Tỉnh đoàn phối hợp với Quỹ Hạt giống Việt - Báo Nhân dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã hỗ trợ 100 triệu đồng để bà Liễu xây nhà mới.

Khám bệnh, tặng quà cho các đối tượng chính sách

* Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng ngày 27/7, tại nhà văn hóa xã Đông Kinh, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện và Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho các gia đình thương binh, liệt sĩ xã Đông Kinh (Đông Hưng).



Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đo huyết áp cho các đối tượng thuộc gia đình thương binh, liệt sĩ xã Đông Kinh.

Những trường hợp bệnh nặng, các bác sĩ hướng dẫn người dân lên bệnh viện tuyến trên để điều trị kịp thời. Sau khi thăm khám, 100 đối tượng đã được cấp thuốc miễn phí, mỗi túi thuốc trị giá 120.000 đồng do Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ.

* Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng ngày 27/7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh di thăm và tặng quà các thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công tỉnh (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư).

BỆNH VIỆN MẮT THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong khám chữa bệnh.

viện đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Bệnh viện Mắt và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khám chữa bệnh trong tin, chia sẻ kinh nghiệm với các bệnh viện tuyến trung ương và trong tỉnh... từng bước đưa Bệnh

GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG...

(Tiếp theo trang 1)

các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về người lao động như: đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, thăm hỏi, động viên, tặng quà, trợ cấp, bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ấm công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật, văn hóa đến đội ngũ

công nhân; việc xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Buổi gặp mặt là dịp để các thế hệ cán bộ công đoàn cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn để đưa tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

GẶP MẶT CÁC CHÁU HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)

của các cơ sở giáo dục. Trong đó, có 7 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 29 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường trở lên.

Đông thời động viên khích lệ các cháu sang năm học mới tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Tiếp tục tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình, cơ quan, để bố mẹ các cháu phấn khởi, yên tâm công tác.

TỔNG DƯ NỢ CHO VAY...

(Tiếp theo trang 1)

Từ đầu năm đến nay, ngành Ngân hàng tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng. Đến ngày 31/7, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn ước đạt 57.850 tỷ đồng, tăng 9,8% so với thời điểm 31/12/2018; trong đó cho vay lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,9%, cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 38,4% và cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 41,7% tổng dư nợ. Nhiều chương trình cho vay

trọng điểm được toàn ngành Ngân hàng tập trung triển khai thực hiện như: cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ (tổng dư nợ cho vay ước đạt 20.300 tỷ đồng với 123.000 khách hàng đang vay vốn), cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên (tổng dư nợ cho vay ước đạt 6.935 tỷ đồng với 47.000 khách hàng đang vay vốn), cho vay chương trình nước sạch nông thôn theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh (tổng dư nợ cho vay ước đạt 257 tỷ đồng với 24 dự án được vay vốn)...

BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Tổng kết hội thi tay nghề năm 2019

Bệnh viện Nhi Thái Bình vừa tổ chức tổng kết hội thi tay nghề năm 2019.

Hội thi tay nghề Bệnh viện Nhi Thái Bình triển khai ôn tập từ ngày 15/5 đến ngày 15/7; tổ chức thi từ ngày 15/7 đến ngày 26/7, gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Khác với mọi năm hội thi tay nghề chỉ dành cho đội ngũ đối tượng là điều dưỡng và kỹ thuật viên, năm nay hội thi tay nghề được tổ chức với quy mô lớn gồm toàn bộ nhân viên ở tất cả các khoa phòng tham gia. Hình thức thực hiện thi lý thuyết là trắc nghiệm trên máy tính

học tập, nâng cao tay nghề cho nhân viên, hướng tới sự chuyên nghiệp trong bệnh viện; góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp trong chăm sóc người bệnh; rèn luyện kỹ năng trong thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn. Tại buổi tổng kết, ban tổ chức hội thi đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở từng phân thi và đồng đội. Trong đó, trao giải nhất đồng đội cho tập thể Khoa Xét nghiệm.

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ, THỜI GIAN QUÁ, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI ĐÃ GÓP PHẦN ĐẦU TRƯNG HIỆU QUẢ VỚI CÁC LOẠI TỘI PHẠM, GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TIỀN HẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

Đông chí Phạm Thanh Hải, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Hải cho biết: Để làm tốt công tác chuyên môn cũng như phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngay từ đầu năm, đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm chỉnh độ tiếp công dân, trực nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác nắm và kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm; tiếp tục đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp trong tiếp nhận và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thụ lý 62 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 47 tin (đạt 75,8%). Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành

kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ở các xã, thị trấn, qua đó đã ban hành 4 kiến nghị yêu cầu công an xã khắc phục những tồn tại. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân huyện chú trọng kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xử lý tin báo, tiến hành kiểm sát ngay từ khi có quan điểm tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời o an sai hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo đảm 100% tin báo về tội phạm được các cơ quan chức năng giải quyết có chất lượng, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã thụ lý điều tra 78 vụ, 102 bị can, trong đó đã truy tố ra trước tòa 48 vụ, 73 bị cáo; đã thực hành quyền công tố xét xử sơ thẩm 50 vụ, 75 bị cáo. Qua công tác xét xử cho thấy, chất



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Hải triển khai nghiệp vụ.

lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai,

không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến

xử lý kịp thời, chính xác các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, tài sản, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy, vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông, trộm cắp... được tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Một số vụ án được tổ chức xét xử lưu động thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham dự, mang lại hiệu quả tích cực trong giáo dục, tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Hải đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức 13 phiên tòa rút kinh nghiệm để rèn luyện kỹ năng của kiểm sát viên, phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa 6 vụ ra xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Sau mỗi phiên tòa, đơn vị đều tổ chức họp rút kinh nghiệm trên tinh thần xây dựng, các ý kiến nhận xét thẳng thắn, chỉ ra những mặt được và chưa được để các kiểm sát viên nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành

Hơn 300 đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ



Nhiều tập thể, cá nhân đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Theo thống kê của Ban Quản lý Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), trong ba ngày (25 - 27/7) đã có hơn 300 đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Ngoài ra, hàng nghìn thân nhân liệt sĩ, nhân dân địa phương trong tỉnh cũng đến tiến cúng, thắp hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Lương Đức Ân

Sáng ngày 27/7, tại nhà văn hóa xã Minh Tân (Đông Hưng), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hưng phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Minh Tân cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Lương Đức Ân.

Liệt sĩ Lương Đức Ân, sinh năm 1923 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Minh Tân. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia đội du kích thôn Cổ Quán, xã Thăng Long, huyện Tiên Hưng cũ đảm nhận các công việc: cất giấu vũ khí, tài liệu, công văn mật, rải truyền đơn vận động nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Tháng 10/1951, địch tổ chức trận càn Trái Quýt, đồng chí đã cùng đội du kích chiến đấu quyết liệt và đã anh dũng hy sinh tại cánh đồng Chiếp, nay là thôn Duy Tân, xã Minh Tân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo huyện Đông Hưng đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Lương Đức Ân.

VŨ THƯ GẶP MẶT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, CON LIỆT SĨ

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, trao quà cho cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Huyện ủy, UBND huyện và khối dân chính huyện.

14 cán bộ, công chức, viên chức thuộc gia đình chính sách, trong đó có 4 thương binh, bệnh binh và 10 người là con liệt sĩ hiện đang công tác tại cơ quan Huyện ủy, UBND huyện và khối dân vận huyện Vũ Thư. Những năm qua, tuy sức khỏe hạn chế do bệnh tật và vết thương chiến tranh tai phát nhưng các cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, bệnh binh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là những người tiên phong, gương mẫu cho lớp cán bộ trẻ noi theo. Các cán bộ, công chức, viên chức là con liệt sĩ luôn nỗ lực vượt qua mặt mắt, thi đua lao động và có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các liệt sĩ, những cống hiến của các thương binh, bệnh binh và chia sẻ với mất mát, thiết tha của các con liệt sĩ; mong muốn các cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia đóng góp vào các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.